

ร.ส่นป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอาคารเรียนนอนเพชรนครพิงค์

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)
จัดพิธีเปิดอาคารเรียนนอนนักเรียนหญิงเพชรนครพิงค์และศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดย นายเจียมพดล
ไชยญาติลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวความเป็นมาในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนนอนนักเรียนหญิงเพชรนคร
พิงค์และศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ซึ่งโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน หอนอนมาตรฐาน 26
ในปี พ.ศ.2538
โดยในอดีตใช้เป็นบ้านพักและหอนอนสำหรับนักเรียนและนักกีฬาที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักไกลจากโรงเรียน
รวมถึงใช้สำหรับเก็บตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขัน มีระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน 20 กว่าปี
ซึ่งทำให้อาคารชำรุดและเสื่อมสภาพ ดังนั้น โรงเรียนจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักนักเรียนนักกีฬาขึ้น โดยได้รับงบประมาณจากมวลสมาชิกไลออนส์
ผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งบริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท
เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนนอนนักเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และให้มีคุณภาพที่ดี
มีความปลอดภัยพร้อมใช้เป็นที่พักสำหรับนักเรียน นักกีฬาของโรงเรียน
และเป็นสถานที่ให้บริการแก่ชุมชนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของนักเรียน ชุมชน
และให้บริการสถานที่แก่ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้สนใจในการจัดกิจกรรมการอบรมวิชาชีพ
ตามแนวทางและอุดมการณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลโดยให้บริการชุมชน สังคมและผู้ด้อยโอกาส

โดยได้รับเกียรติจาก ไลออนนิชพล เลิศพงศ์เผ่า ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310 เอ-1
เป็นประธานพิธีมอบอาคารเรียนนอนนักเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน และ ไลออนกาญจนมาศ ศรีวิรัตน์
นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคารเรียนนอนนักเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ได้ใช้ประโยชน์กับนักเรียนและประชาชน
ชุมชนทั่วไปตามแนวทางและอุดมการณ์ของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล

โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กล่าวขอบคุณและรับมอบอาคารเรียนนอนนักเรียนและศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมพิธีรับอาคารเรียนนอน ณ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

